

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

.....

นายแพทย์พินิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าว กรมนอนามัยมีข้อเสนอ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ และปัญหาสำคัญของพื้นที่ (Area based) และประเด็นผลกระทบการดำเนินการในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นที่ 1 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ และปัญหาสำคัญของพื้นที่ (Area based)

ชื่นชมการดำเนินงาน จ.สมุทรปราการ โดยเฉพาะการดำเนินงานในสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) และเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานในคณะกรรมการ MCH Board, Service plan มีการผลักดันเรื่อง Audit chart การป้องกันการตกเลือด รวมถึงการใช้ยา Progesterone การดำเนินงานด้านเด็ก คณะกรรมการ Service plan ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาการเด็ก การจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กและภาวะซีด ดำเนินการได้ดี พบภาวะซีดน้อย การดำเนินงานผู้สูงอายุ ตัวชี้วัด Long Term Care, Care plan, Care give และ Care manager ดำเนินการผ่านค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน COVID Free setting ดำเนินการผ่านเกณฑ์ค่อนข้างสูง และการเปิดสนามสอบ GAT/PAT เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 198 คน จ.สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 54 แห่ง

การตายมารดาไทย ปี 2565 ยังไม่พบมารดาเสียชีวิต ในปี 2564 เขตสุขภาพที่ 6 พบอัตราการตาย 38.98 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เป็นอันดับที่ 4 ใน 12 ศูนย์เขต พบมารดาเสียชีวิต 12 ราย Direct 6 ราย (PPH), Indirect 6 ราย การพบมารดาเสียชีวิต เนื่องจากมีการคลอดสูง ข้อเสนอแนะ 3 ข้อ คือ

1. การป้องกันการตกเลือดลดการเสียชีวิต โดยผ่านคณะกรรมการ MCH Board, Service plan มีกระบวนการเป็นรูปธรรม คือ RCA (Root cause analysis) ทบทวน วิเคราะห์หาปัจจัยสาเหตุการตายของมารดา พบมารดาตกเลือด แต่ยังไม่เสียชีวิตจำนวนมาก มีการ Audit chart ซึ่ง จ.สมุทรปราการ จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2565 และมีแผนในการผลักดันใน สปสช. เป็นตัวชี้วัด PPA
2. การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง และผลักดันให้เป็นตัวชี้วัด PPA เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการได้ครบถ้วน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการตั้งครรภ์ ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. การฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 พบหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ฉีดวัคซีนมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งการกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์มารับบริการฉีดวัคซีนมีความสำคัญมาก

ตัวชี้วัด IQ เด็ก และพัฒนาการเด็ก เมื่อปลายปี 2564 พบอัตราการเกิดน้อยลง เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี IQ ปี 2561 (น้อยที่สุด) เขตสุขภาพที่ 6 เท่ากับ 95.4 และเพิ่มขึ้นปี 2564 เป็น 153 จ.สมุทรปราการ ปี 2561 เท่ากับ 93.8 และเพิ่มขึ้นปี 2564 เป็น 104 ซึ่งมีการดำเนินงานแก้ไข ปัญหา โดยการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กมากกว่าร้อยละ 80 ทุกจังหวัด และมีการดำเนินงานได้ดีส่งผลให้ IQ เพิ่มขึ้น และภาวะซีด มีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทุกจังหวัด ข้อเสนอแนะ 3 ข้อ คือ

1. ขับเคลื่อนการจ่ายยา Progesterone ในคณะกรรมการ Service plan และรายงานผลการดำเนินงาน
2. พบค่ามัธยฐาน Urine iodine 147 µg/L เป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินการซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก เน้นการใช้ยา Triferdine และการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน
3. ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเปิด/ปิด โรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก

ประเด็นที่ 2 ผลกระทบการดำเนินการในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลกระทบการดำเนินการในสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเปิด/ปิด ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กด้าน IQ EQ AQ ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาของผู้ปกครอง ด้านความเครียด การเรียนออนไลน์ จ.สมุทรปราการ พบปัญหาเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึ้น พบมากในด้านภาษา ควรพัฒนาระบบการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กล่าว

1. ติดตามการดำเนินงาน ANC ครบตามเกณฑ์ และออกแบบระบบการดำเนินงาน เรื่องภาวะเลือดจางของหญิงตั้งครรภ์, Urine iodine ในหญิงตั้งครรภ์
2. เน้นการติดตามหญิงหลังคลอด พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามที่แท้จริง ควรกำหนด Value Chain ที่ชัดเจน

นางปภาวดี อ่อนนุ่ม

ผู้จดยางานการประชุม

นางสาวอุริรักษ์ พรหมมินทร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม